
Á 287. fundi menningar- og ferðamálaráðs þ. 28. ágúst 2017 lögðu fulltrúar 

Sjálfstæðisflokksins í menningar- og ferðamálaráði fram svohljóðandi tillögur: 

Óskað er eftir að málefni Grásleppuskúranna við Ægisíðu verði tekin fyrir á næsta 

fundi ráðsins. Óskað er eftir upplýsingum um ástand skúranna og hvort fyrir liggi 

framkvæmdaáætlun varðandi endurgerð þeirra.  

Óskað er eftir að fá upplýsingar og kynningu á fornleifauppgreftrinum í 

Víkurkirkjugarði á næsta fundi ráðsins. 

 

  

 

 


